

CHÍNH QUYỀN QUÂN QUẢN

NĂM THỨ 1 06 199

GIẤY ĐỒNG
CORNELL UNIVERSITY

NGÀY THỨ BẢY 10-9-1964 (NGÀY 7 tháng 8 Giáp-Thìn)

*** CHÁNH QUYỀN LÀN NÀY CẦN PHẢI NHẤT TÂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ HƯA**

*** Nhưng các đoàn thể cũng nên tránh đừng làm cho công quyền bị tê liệt vì những đòi hỏi quá đáng**

*** Lúc này, không cần đáng sự mệnh chánh quyền quá « mạnh » mà phải sợ một chánh quyền quá « yếu », không đủ « vững » để đối phó với tình hình.**

*** Phải nghi đến các binh sĩ đang đấu tranh ngoài mặt trận,**

Tranh đấu cho Tự-Do Dân-Chủ tiến tới Thống-Nhất Hòa-Bình

Gôn ra to ứng cử viên Tổng Thống Mỹ cảnh cáo

KHỦNG HOẢNG CÔ THÊ BÙNG NỔ TRƯỚC KHI CÒ CUỘC BẦU CỬ TẠI MỸ

*** Mỹ không chỉ trường oanh tạc căn cứ Việt Cộng ở Lào**
*** Hiện nay tăng cường nỗ lực vào vùng quân Saigon**

HOA THINH ĐÓN (Hưng).
Hàng tuần lễ trước giờ bầu cử Tổng Thống Mỹ, các ứng cử viên đang tranh đấu kịch liệt để giành lấy sự ủng hộ của cử tri. Trong số đó, có một ứng cử viên đáng chú ý là John F. Kennedy, cựu Phó Tổng Thống của Mỹ. Ông Kennedy đang tranh đấu để giành lấy sự ủng hộ của cử tri ở miền Nam Việt Nam. Ông Kennedy đang tranh đấu để giành lấy sự ủng hộ của cử tri ở miền Nam Việt Nam. Ông Kennedy đang tranh đấu để giành lấy sự ủng hộ của cử tri ở miền Nam Việt Nam.

Thành lập Ủy Ban LIÊN LẠC TÓN GIÁC

SAIGON. - Đại diện chính thức của 4 tôn giáo: Phật Giáo, Công Giáo, Hồi Giáo và Tin Lành, đã họp tại Trung Tâm Văn Hóa và Thể Thao để thành lập Ủy Ban Liên Lạc Tôn Giáo. Ủy Ban này sẽ có nhiệm vụ liên lạc và phối hợp các hoạt động tôn giáo trong thành phố.

Viên Hóa-Bạc Kêu gọi Phật tử hãy bình tĩnh sống suốt

SAIGON. - Thượng Tọa Thích Viên Hóa và Thượng Tọa Thích Viên Bạc, hai vị sư trưởng của Phật giáo tại Việt Nam, đã kêu gọi Phật tử hãy bình tĩnh sống suốt. Họ kêu gọi Phật tử hãy bình tĩnh sống suốt. Họ kêu gọi Phật tử hãy bình tĩnh sống suốt.

TỔNG HỢC SINH VIÊN SAIGON TIẾP TỤC TRANH ĐẤU

*** Đòi thả một 900 người còn bị giữ**
*** Hoài nghi những hứa hẹn sắp thực hiện.**

SAIGON. - Hội 4 giới sinh viên Saigon, bao gồm Sinh viên, Học sinh, Sinh viên và Sinh viên, đang tiếp tục tranh đấu để đòi thả một 900 người còn bị giữ. Họ hoài nghi những hứa hẹn sắp thực hiện.

TIN TÀI XỬ PHẠT NẶNG 3 LƯU MẠNH CƯỚP BỘC

SAIGON. - Tòa Địch Hình với một quyết định xử phạt nặng ba lưu manh cướp bóc. Họ bị phạt tù và xử phạt nặng. Họ bị phạt tù và xử phạt nặng.

GUỒN SỔ TAY

Tôi này, vì nhiều đời tôi nghĩ rằng... Tôi này, vì nhiều đời tôi nghĩ rằng... Tôi này, vì nhiều đời tôi nghĩ rằng...

TIN RỒI VÈ VU HẸN BẠN NHƯƠU Ở BIÊN HOÀ

BIÊN HOÀ. - Trong số buổi họp đã được tổ chức tại Biên Hòa, các đại diện của các đoàn thể đã họp để bàn về việc gặp gỡ và liên lạc giữa các đoàn thể.

VIỆT CỘNG LONG AN - TỖ

TÂN AN. - Sáng 10-9, lực lượng Việt Cộng đã tấn công vào Tân An, gây ra nhiều thiệt hại. Họ tấn công vào Tân An, gây ra nhiều thiệt hại.

ĐẠI MIỀN TIẾP TAY CHO TRUNG - CỘNG CHUYỂN VÒ KHÍ HẠNG NANG

TỪ MIỀN QUA MIỀN NAM

SAIGON. - Theo một nguồn tin đáng tin cậy, các đơn vị quân đội của Trung Cộng đang chuyển từ miền Bắc qua miền Nam. Họ đang chuyển từ miền Bắc qua miền Nam.

TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ NGÀY 9/9 BỊ PHỤC KÍCH GẦN ĐỨC - THANH T.U. Quận - Trường đến ng nước

SAIGON. - Báo tin phát cho biết tình hình chiến sự ngày 9/9. Các đơn vị quân đội của Trung Cộng đang tấn công vào Đức và Thanh. Họ đang tấn công vào Đức và Thanh.

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO SINH VIÊN HỌC SINH GẠT MỌI CHI PHỐI CỦA CHÍNH QUYỀN, TÒN GIÁO, BẢNG PHÁI...

*** TỎ thái độ đòi thực tế hiện nay**

SAIGON. - Hội Đồng Chỉ Đạo Sinh Viên Học Sinh đang kêu gọi các sinh viên và học sinh gạt mọi chi phối của chính quyền, tôn giáo, và bảng phái. Họ kêu gọi các sinh viên và học sinh gạt mọi chi phối của chính quyền, tôn giáo, và bảng phái.

TỬ TÀI PHÁP chỉ thì một lần

BALE (APP). - Khi ai nắm quyền... Khi ai nắm quyền... Khi ai nắm quyền...

XÓNG VÀO NHÀ ĐÈ CƯỚP THỜI, 2 THÁNG NIÊN BỊ BẮT

SAIGON. - Khoảng 10 giờ sáng ngày 9/9, hai đồng chí của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bị bắt tại nhà. Họ đã bị bắt tại nhà.

1 BAO THAI ĐÈ TRONG THỦNG SỬA BỒI DƯỠNG

SAIGON. - Một người chết vì bị bắt trong một vụ bắt cóc. Họ bị bắt trong một vụ bắt cóc.

1 THÁNG NIÊN BỊ ĐƯNG DANH BẾ SỞ CHẾT

SAIGON. - Các đơn vị quân đội của Trung Cộng đang tấn công vào Đức và Thanh. Họ đang tấn công vào Đức và Thanh.

V.C. HẮT SÁT 3 CHA CỘNG ỒNG HỮNG

BIÊN THỊNH. - Sáng 9/9, lực lượng Việt Cộng đã tấn công vào Biên Thịnh, gây ra nhiều thiệt hại. Họ tấn công vào Biên Thịnh, gây ra nhiều thiệt hại.



Tủ Nhà kho Quân Văn Đường (Từ microfilm Thư Viện Đại học Cornell)

